

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	
Source :	ผู้บันทึกข่าวยุติธรรมรายสัปดาห์	52562429	
Date :	19 ต.ค. 2552	Page :	D3
		No :	

‘มพล.’เตรียมก้าวเข้าปีที่ 12 ภายใต้พุกุมบังเหียนคนใหม่ D3

หลังจากที่ “รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ” อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) หนึ่งในผู้บุกเบิกสร้างมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่แรก พร้อมทั้งเข้ามาทำหน้าที่บริหารมหาวิทยาลัยมาเป็นเวลา 11 ปี

จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2552 “รศ.ดร.วันชัย” อำนวยการบริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เลือกให้ “รศ.น.สพ.เทอด เทพประทีป” เข้ารับตำแหน่งอธิการบดีแทน แต่ “รศ.ดร.วันชัย” ยังคงรับหน้าที่เป็นประธานกรรมการอำนวยการ (CEO) ของมหาวิทยาลัย “ผู้จัดการ 360 รายสัปดาห์” ได้มีโอกาสพูดคุยกับ “รศ.ดร.วันชัย และรศ.น.สพ.เทอด” ถึงผลงานที่ผ่านมาของ “รศ.ดร.วันชัย” และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไปของ “รศ.น.สพ.เทอด”

11 ปีกับการบริหาร หลากหลายงานสร้างชื่อ

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ เปิดเผยภายหลังส่งมอบงานในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ให้กับ รศ.น.สพ.เทอด เทพประทีป ว่า “วันนี้ (2 ตุลาคม 2552) ถือเป็นวันที่ทุกคนมาร่วมแสดงความยินดีที่ตนได้ทำหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดีได้อย่างครบถ้วนและมีความสำเร็จในทุกด้านจนถึงวันสุดท้ายของการทำงานในตำแหน่ง”

โดยตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาโดยลำดับตั้งแต่ นักศึกษารุ่นแรกมี 62 คน ในปีการศึกษา 2542 จนกระทั่งเป็นนักศึกษา 9,000 คนในปีการศึกษา 2552 จากสาขาเพียง 2 สาขามาเป็น 62 สาขา จากพนักงาน 10 คน ก็เป็น 800 คน

ทั้งนี้ จะเห็นว่าการดำเนินการทั้งหลายทั้งปวงมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและเป็นการเติบโตแบบเชิงรุก เพราะมหาวิทยาลัยคิดอย่างเดียวว่าจะทำแต่สิ่งที่ใหม่ แปลก และดีกว่าเดิมทำให้ต้องพยายามคิดสิ่งต่างๆ ไม่ให้เหมือนคนอื่น

อย่างสาขาที่เปิดใหม่ต้องเป็นหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของพี่น้องประชาชน หรือเป็นสาขาที่มีการเปิดแล้วแต่ไม่เพียงพอกับความต้องการ สิ่งที่มีผล คิดขึ้นมาเป็นสิ่งที่ทำให้ออนาคต เพื่อให้บัณฑิตของมฟล. จบไปแล้วมีงานทำ และมีความคิดริเริ่มสามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

“เราเปิดสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แพทย์แผนไทยประยุกต์ กายภาพบำบัด วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมเครื่องกล เราเลือกเล่นทางสุขภาพความงาม เพราะจากการประเมินทางสถิติประชากรในโลกจะมีผู้สูงอายุมากขึ้น ทำให้ความต้องการประการแรกของมนุษย์ทุกคนคือต้องการชะลอวัยให้ตัวเองแก่ช้าสุด เมื่อแก่ก็ต้องได้รับการฟื้นฟูแล้วจำเป็นต้องตกแต่งให้สวย สาขาเหล่านี้จึงตอบสนองอนาคตได้”

สำหรับการพัฒนามฟล. ที่ทำมาตลอด 11 ปีนั้น คือ 1 อาคารสถานที่ จากที่ต้องใช้สถานที่ชั่วคราวที่โรงเรียนเทศบาล 6 เทศบาลนคร เชียงรายทำการเรียนการสอน ปัจจุบันก็มีอาคารสถานที่ของตัวเอง

2 ระบบการบริหาร ด้วยความเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐไม่ใช่ส่วนราชการก็มีการพัฒนาให้เป็นรูปแบบของตัวเองโดยเฉพาะ ซึ่งการดำเนินการตามลักษณะความเป็นมหาวิทยาลัยก็เพื่อให้เกิดประโยชน์และใช้เงินให้คุ้มค่าที่สุดที่สุด

3 การพัฒนางานด้านวิชาการ มีการเติบโตได้รวดเร็วมาก โดยระยะเวลา 11 ปี การเติบโตวิชาการมีความหลากหลายและยืนอยู่ได้ด้วยคุณภาพ เช่น การใช้ระบบการเรียน

การสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งพิสูจน์ได้แล้วว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะทำให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาได้ดี นอกจากนี้ จัดให้มีการสอบเข้าและสอบออก โดยการสอบออกจะเป็นทดสอบความรู้ของเขาทั้งหมดตั้งแต่เรียนมา

4 มีโครงการพัฒนานักศึกษาเกือบ 20 รูปแบบ เช่น พัฒนานักศึกษาด้านความรู้ความสามารถ ด้านบุคลิกภาพเพื่อให้เหมาะสมกับความเป็นบัณฑิต ด้านจิตสำนึก ด้านรักษาวินัย ด้านความมีระเบียบวินัยในการทำงาน ฯลฯ

5 มหาวิทยาลัยมีความใกล้ชิดกับชุมชน 6 มีการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเท่าที่สามารถทำได้เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด และ 7 มีการทำผลงานการค้นคว้าวิจัย รวมทั้งการปลูกป่าสร้างคนมีการทำมาโดยตลอด

รศ.ดร.วันชัย กล่าวต่อว่า หลังจากพ้นตำแหน่งอธิการบดีแล้วจะหันไปทำงานให้กับมูลนิธิต่างๆ ที่ทำไว้ ทั้งมูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ราชบรมราชชนนี มูลนิธิมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อพัฒนาครูชนบท และกองทุนสิรินธรเพื่อการพัฒนาครูสอนภาษาจีน ซึ่งเป็นความตั้งใจที่ยากพัฒนาการ